

หัวข้อสารนิพนธ์	ความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะสมุย เกี่ยวกับความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น
ชื่อผู้วิจัย	นายเสนีย์ เปลี่ยนทัพ
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย	สาขาวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง / คณะนิเทศศาสตร์ / มหาวิทยาลัยเกริก
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา พันธุ์แน่น
ปีการศึกษา	2552

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะสมุย เกี่ยวกับความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของคนในพื้นที่เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี โดยได้ดำเนินการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากประชาชนเจ้าของพื้นที่ที่อาศัยอยู่บนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 220 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26 - 30 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ปัจจุบันประกอบอาชีพค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว และส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท

ประชาชนในพื้นที่เกาะสมุย มีความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นพื้นที่เกาะสมุย ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นพื้นที่เกาะสมุย มากเป็นอันดับแรก ได้แก่ ความร่วมมือในการสื่อสารการตลาด รองลงมาได้แก่ ความร่วมมือในการกำหนดปัญหาและวางแผน, ความร่วมมือในการดำเนินงานและปฏิบัติการ ตามลำดับ

ความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นพื้นที่เกาะสมุย ด้านความร่วมมือในการกำหนดปัญหาและวางแผน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความร่วมมือที่มีค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับแรก ได้แก่ ให้ความร่วมมือในการให้ความสำคัญในการหาแนว

ทางแก้ไขปัญหาทุกด้านที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของห้องตั้ง รongลงมา ได้แก่ ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็น และนำเสนอปัญหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในห้องตั้ง, ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุม / สัมมนาเพื่อให้ความรู้ และรับฟังปัญหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในห้องตั้ง, ให้ความร่วมมือในการเสนอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ / กิจกรรมการท่องเที่ยว ปัญหาการท่องเที่ยวในห้องตั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดทำแผน และให้ความร่วมมือในการช่วยแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวในห้องตั้ง ตามลำดับ

ความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในห้องตั้งพื้นที่เกาะสมุย ด้านความร่วมมือในการดำเนินงานและปฏิบัติการ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความร่วมมือที่มีค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับแรก ได้แก่ ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในห้องตั้ง รongลงมา ได้แก่ ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแก่ประชาชนในห้องตั้ง, ให้ความร่วมมือในการพัฒนาและฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวในห้องตั้ง, ให้ความร่วมมือในการกำหนดมาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว และให้ความร่วมมือในการบอกต่อให้สมาชิกและประชาชนในห้องตั้งได้ทราบเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่เกิดจากการท่องเที่ยว ตามลำดับ

ความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในห้องตั้งพื้นที่เกาะสมุย ด้านความร่วมมือในการสื่อสารการตลาด ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความร่วมมือที่มีค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับแรก ได้แก่ ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว รongลงมา ได้แก่ ให้ความร่วมมือในการให้คำปรึกษาในปัญหาหรือข้อสงสัยที่นักท่องเที่ยวได้สอบถาม, ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการท่องเที่ยว, ให้ความร่วมมือในการนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอื่น ๆ ในพื้นที่เกาะสมุยแก่นักท่องเที่ยว และให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมของสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ที่สำคัญให้นักท่องเที่ยว ตามลำดับ